

แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน สำนักงานวิทยทรัพยากร ปี 2558 (IQA PLAN)

ลำดับที่	รายการ	2557			2558									หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนตรวจสอบคุณภาพภายใน				x	x								
3	วางแผนและเตรียมการตรวจสอบคุณภาพภายใน						x	x	x					
4	ตรวจสอบคุณภาพภายใน									x				
5	ประมวลผลการตรวจสอบคุณภาพภายในเพื่อจัดทำรายงาน										x			
6	ศึกษา / ดูงาน / เชิญวิทยากรบรรยาย การตรวจสอบคุณภาพภายใน									x				
7	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน										x	x	x	

แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานวิทยทรัพยากร ปี 2558 (KM@OAR-PLAN)

ลำดับ	รายการ	2557		2558										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	ปรับปรุงข้อมูลเว็บ KM ให้ทันสมัย/ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กระตุ้นและรณรงค์ให้มีการใช้งาน KM เว็บได้อย่างทั่วถึง		x		x		x		x		x			x
3	จัดกิจกรรมอาศรมวิทยทรัพยากร / กิจกรรม Expert Talk	x			x			x			x			
4	กิจกรรม Morning Talk with KM (ทุกวันพุธ ที่ 1 และ 3 ของเดือน)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	จัดบรรยายความรู้ 1 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างความรู้ด้วยกระบวนการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ (พัฒนาทักษะการถอดความรู้)													
6	โครงการถอดความรู้ และการสร้างจัดทำคลังความรู้ - การถอดความรู้และประสบการณ์ที่มีความเป็นเลิศในการทำงานของบุคลากร สำนักงานวิทยทรัพยากร (ถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุงาน ปี 58) - การกลั่นกรองและตรวจสอบความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	ดูงานหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้และการเรียนรู้ - บริษัท 1 แห่ง (บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)- ปตท. / โรงพยาบาลศิริราช) - ห้องสมุด 1 แห่ง ให้บุคลากรเลือกได้คนละ 1 แห่ง ตามที่สนใจ													
8	กิจกรรม “OAR-KM DAY” เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แลกเปลี่ยนความรู้กับคณะต่างๆ ในจุฬาฯ)							x						
9	การสำรวจความพึงพอใจการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานวิทยทรัพยากร													x
10	รวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม KM											x	x	